

# น้ำป่าถล่มทางหลวงเหนือ-อีสานขาด

## ● ทล.ทอดสะพานเบสิลีย์ชั่วคราว

นายสรารุท ทรงศิริไธ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ว่าขณะนี้เกิดฝนตกหนัก และมีน้ำป่าไหลหลากบริเวณลำน้ำแม่ลาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ทำให้มีน้ำไหลข้ามทางข้ามทางเบียงเพื่อก่อสร้างสะพาน 2 แห่ง ที่ กม. 58+679 และ กม.61+632 บน ทล. 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ทำให้การจราจรไม่สามารถผ่านได้ จึงจำเป็นต้องให้ผู้ใช้ทางจอดรอให้ปริมาณน้ำลดระดับลงก่อน

ทั้งนี้ ทล. 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำทิพย์-บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 มีกระแสน้ำไหลข้ามทางเบียง 2 จุด เจ้าหน้าที่กำลังแก้ไขเร่งจุดทางเบียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำชั่วคราว นอกจากนี้แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้รายงานว่า ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมทางตลอดแยกแม่แก้ว (จุดตัดทล.118 และ ทล.121) โดยมีมีม ทั้ง 2 ตัวทำงานปกติ แต่ระบายไม่ทัน เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกมีมาก แขวงได้ปิดการจราจรด้าน ทล.121 จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

ขณะที่แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 โดยหมวดทางหลวงวังเหนือ ได้รายงานน้ำท่วมผิวจราจรบนทางหลวงหมายเลข 120 ตอน



คอสะพานขนาดกว้าง 7.00 เมตร การจราจรผ่านไม่ได้ เบื้องต้นแขวงได้ประสานศูนย์ฯ สะพานน้ำพอง เข้าทอดสะพานเบสิลีย์แล้ว รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางให้ระมัดระวังเส้นทางดังกล่าว

ขณะที่แขวงทางหลวงมหาสารคาม รายงานเหตุอุบัติเหตุ วันที่ 2 ส.ค.63 บนทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนโกลาทุ่น-โกสุมพิสัย กม.4+526 (งานก่อสร้างสะพาน) เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้น้ำกัดเซาะทางเบียงงานก่อสร้างสะพานขาด (ท่อขนาด 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว) อยู่ระหว่างรอให้ปริมาณน้ำลดลง เพื่อเข้าซ่อมแซมเพิ่มท่อขนาด 1.00 เมตร จำนวน 3 แถว รวมทั้งได้จัดทำแผนที่เส้นทางเลี่ยงการจราจร ระยะทาง 1.200 กม. ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ เพื่อแจ้งประชาชนผู้ใช้เส้นทางสำหรับวางแผนการเดินทาง

นายสรารุท กล่าวด้วยว่า สาเหตุภัยพิบัติครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนัก น้ำป่าไหลทะลักแรง ทล. เตรียมการความพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร เข้าหน้างาน แก้ไขทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ใช้ทาง ตามนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม รวมทั้งได้ย้ำแผนรับมืออุทกภัยที่จะผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่ง และการสัญจรของประชาชนผู้ใช้ทางบนโครงข่ายถนนของ ทล. กว่า 3,000 เส้นทาง ระยะทางรวมทั้งหมด 72,000 กม. ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใน 5 มาตรการที่สั่งการไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเมื่อเกิดเหตุทางขาด หรือสะพานขาด หรือชำรุด ให้ขอความร่วมมือจากศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรและสะพานเบสิลีย์ ให้เข้าดำเนินการแก้ไขร่วมกับแขวงในพื้นที่.



ปากบ่อ-แม่เสียว ระหว่าง กม.54+000-55+000 ถนน 2 ช่อง เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน ระดับน้ำสูงประมาณ 30-50 ซม. รถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านเส้นทางได้ เจ้าหน้าที่ที่หมวดเร่งติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และแขวงได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางให้ระมัดระวังเส้นทาง

นอกจากนี้แขวงทางหลวงเลขที่ 1 โดยหมวดทางหลวงเลข รายงานว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณ อ.เชียงคน อ.ปากชม อ.เมืองเลย จ.เลย ทำให้น้ำไหลข้ามทาง คอสะพานขาด 2 แห่ง ได้แก่ 1.ทล. 2108 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ (งานก่อสร้างของผู้รับจ้าง) ขาดประมาณ 10 เมตร และ 2.ทล.2249 ตอน วังแคน-สงเปือย กม.16+250